

# VŨ THƯ Đẩy mạnh tuyên truyền khi số ca F0 tăng



Đoàn Thanh niên xã Tân Lập (Vũ Thư) tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Trà Khê.

Hơn 3 tuần qua, số ca F0 tại các địa phương trong tỉnh không ngừng tăng. Tại Vũ Thư, ngoài nỗ lực bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, tuyên truyền tập trung tuyên truyền đấu tranh với tư tưởng chủ quan, lơ là của nhiều người dân trong phòng, chống dịch và cung cấp sớm, đầy đủ các thông

tin cần thiết tại thời điểm này, đặc biệt là quy trình điều trị, chăm sóc F0 tại gia đình. Cũng như nhiều địa phương khác, số ca F0 của xã Trung An tăng nhanh. Người dân lo lắng và có nhu cầu được chính quyền, nhân viên y tế tại cơ sở hướng dẫn, tư vấn quy trình điều trị, chăm sóc cho

F0 tại nhà. F0 tăng nhanh, trong khi thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Việt Hùng cho biết: Chỉ khi người dân có nhận thức cao, đồng hành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thì mới nhanh chóng giảm số ca F0 tại cộng đồng. Do đó, xã chỉ đạo Đài Truyền thanh, chỉ đạo Đoàn Thể phối hợp tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác

nắm được thông tin cần thiết. Anh Trịnh Văn Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Những ngày này, cứ từ 9 - 11 giờ trưa và từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, trên những chiếc xe máy gắn loa, đoàn viên, thanh niên xã ra quần tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch. Nội dung tuyên truyền tập trung vào vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, tránh lây lan dịch ra cộng đồng, hướng dẫn người dân quy trình điều trị, chăm sóc các trường hợp F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà; hướng dẫn cách ly y tế, tự lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại nhà. Ban đầu, khi người dân chưa nắm được thông tin, rất nhiều người điện thoại, đến gặp trực tiếp tại Trạm Y tế xã để xin tư vấn; nhưng khi tuyên truyền sâu rộng, bà con đã nắm vững thông tin, phối hợp áp dụng điều trị, cách ly y tế F0 tại nhà an toàn.

Ông Phan Văn Ban, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Việt Hùng cho biết: Chỉ khi người dân có nhận thức cao, đồng hành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thì mới nhanh chóng giảm số ca F0 tại cộng đồng. Do đó, xã chỉ đạo Đài Truyền thanh, chỉ đạo Đoàn Thể phối hợp tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác

phòng, chống dịch, tuyên truyền đấu tranh với các hành vi chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K". Ngoài ra, trong thời điểm này, bà con cần và thiếu nhất là các thông tin về quy trình điều trị, chăm sóc, cảnh báo về sử dụng thuốc điều trị Covid-19 cho các F0 tại nhà, các điều kiện yêu cầu để cách ly an toàn tại nhà. Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chuyên môn để cung cấp, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ những thông tin người dân cần trong công tác phòng, chống dịch...

Bà Phạm Thị Oanh, 45 tuổi, thôn Phú Chủ, xã Việt Hùng cho biết: Ngày 20/2, khi biết mình bị mắc Covid-19, tôi khá hoang mang. Tôi không biết sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội như lớp trẻ nên biết rất ít thông tin về điều trị Covid-19 tại nhà. Rất may mắn là thời điểm này thôn, xã liên tục tuyên truyền, hướng dẫn trên loa truyền thanh mọi chi tiết từ ăn uống, nghỉ ngơi, sử dụng thuốc... cho các trường hợp F0 nên tôi yên tâm thực hiện theo. Đến ngày 28/2, tôi test nhanh 3 lượt đều cho kết quả âm tính, sức khỏe ổn định, tôi rất phấn khởi.

Ông Đỗ Ngọc Trung, Trưởng phòng Văn hóa Trung tâm huyện Vũ Thư cho biết: Qua kiểm tra tại các địa phương, chúng tôi thấy nhiều người dân, doanh nghiệp hiện có tâm

lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Nhiều người cho rằng bản thân đã được tiêm 2 mũi vắc-xin thì nếu mắc Covid-19 vẫn an toàn, do đó phát sinh tâm lý chủ quan, không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Trước thực trạng này, từ ngày 23/2, Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Đài TTTH, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức: qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động, treo pa nô, khẩu hiệu tại các xã, thị trấn về công tác phòng, chống dịch. Việc tổ chức tuyên truyền lưu động thực hiện tới từng thôn xóm, ngõ ngách để nhân dân nắm được thông tin. Đặc biệt, Phòng Văn hóa Thông tin hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đấu tranh với tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Đồn lực tổ chức tuyên truyền, các cấp, các ngành huyện Vũ Thư hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong hành động của mỗi người dân trong phòng, chống dịch, góp phần nhanh chóng giảm số ca F0 tại cộng đồng, tạo môi trường bình yên để nhân dân lao động, học tập, sinh hoạt.

**HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ**  
QUYẾT ĐỊNH 261/QĐ-BYT NGÀY 31/01/2022 CỦA BỘ Y TẾ

**NGƯỜI MẮC COVID-19 ĐƯỢC QUẢN LÝ TẠI NHÀ**

**3 TIÊU CHÍ LÂM SÀNG**

- Người mắc COVID-19 (được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên theo quy định hiện hành) không có triệu chứng lâm sàng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ (sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê liệt, tiêu chảy, chảy mũi, mất mùi, mất vị).
- Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu ô xy; nhịp thở < 20 lần/phút; SpO2 > 96% khi thở khí trời; không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phát phổi cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào.
- Không mắc bệnh nền, hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định.

**KHẢ NĂNG TỰ CHĂM SÓC**

- Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh; Có thể tự theo dõi tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
- Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu; Có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính...
- Trường hợp người mắc COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các tiêu chí của hai nội dung trên.

Luôn nhớ Thực hiện 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Giữ khoảng cách, Không tụ tập đông người, Không tiếp xúc gần người mắc bệnh.

Đường dây nóng Bộ Y tế: 19003095

TTXVN

# Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

"Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở" là một trong những chủ đề công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) đủ về số lượng, bảo đảm về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Bám sát chủ đề công tác của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Thái Thụy đã tập trung chỉ đạo các CĐCS đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Theo ông Nguyễn Hữu Khuyến, Chủ tịch LĐLĐ huyện: Trong năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch bệnh song việc triển khai và cụ thể hóa chủ đề "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở" vẫn được triển khai sâu rộng. LĐLĐ huyện đã tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐCS; đã tổ chức 13 lớp tập huấn cho cán bộ CĐCS các nội dung như: tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động; tập huấn về phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn... Cùng với đó, chú trọng chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng toàn diện, vừa có kiến thức sâu rộng vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn và pháp luật. LĐLĐ huyện còn phối hợp với các CĐCS phát động phong trào thi đua và tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng ký các danh hiệu thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Kết quả, trong năm đã có hàng nghìn sáng kiến được nghiệm thu, xếp loại tốt. Chi Nguyễn Thị Tân, công nhân Công ty TNHH Phú Tồn (Thái Thụy) chia



Cán bộ công đoàn thăm hỏi đoàn viên Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình.

sé: Việc công đoàn phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã khuyến khích chúng tôi không chỉ nỗ lực lao động mà còn có những sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, góp phần để Công ty sản xuất khoảng 200.000 sản phẩm/tháng, bảo đảm kế hoạch để ra và thu nhập cho người lao động. Theo ông Phạm Văn Trịnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vũ Thư: LĐLĐ huyện ngoài việc quan tâm tổ chức nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS còn chỉ đạo CĐCS phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, đơn vị thường xuyên nắm bắt và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như chế độ tiền lương, BHXH, hợp đồng lao động... Giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, LĐLĐ huyện chỉ đạo cán bộ CĐCS phối hợp triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch

Covid-19 tại đơn vị. Thường xuyên cập nhật thông tin và chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở phòng, chống kịp thời. Thực hiện chủ đề "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở", ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp của các CĐCS đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên cho đội ngũ cán bộ CĐCS. Năm 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn cho 86 cán bộ công đoàn chuyên trách và gần 6.000 lượt cán bộ CĐCS về nghiệp vụ công tác công đoàn, Bộ luật Lao động, công tác thanh tra nhân dân, an toàn vệ sinh lao động. Qua đó góp phần nâng cao năng lực cán bộ CĐCS, chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn. Bộ luật Lao động, công tác thanh tra nhân dân, an toàn vệ sinh lao động. Qua đó góp phần nâng cao năng lực cán bộ CĐCS, chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn. Bộ luật Lao động, công tác thanh tra nhân dân, an toàn vệ sinh lao động. Qua đó góp phần nâng cao năng lực cán bộ CĐCS, xây dựng nội dung tập huấn nghiệp vụ công đoàn phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tạo niềm tin đối với người lao động, cùng đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

hoạt động công đoàn, đội ngũ cán bộ công đoàn của Công ty ngày càng có bản lĩnh vững vàng hơn, có uy tín, khả năng đoàn kết, tập hợp được người lao động và được người lao động tin nhiệm. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn đã giúp người lao động yên tâm làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chủ đề "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở"; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, quy hoạch và sử dụng cán bộ công đoàn; xây dựng nội dung tập huấn nghiệp vụ công đoàn phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tạo niềm tin đối với người lao động, cùng đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

MAI THƯ

# HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN QUỲNH PHỤ Điểm tựa của người yếu thế

Cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Quỳnh Phụ luôn quan tâm chăm lo cho người yếu thế thông qua việc huy động nguồn lực xã hội hóa. Nhờ đó, nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây nhà ở, phát triển kinh tế, giúp họ ổn định cuộc sống. Gia đình bà Lưu Thị Nhiên, thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh Bảo là hộ nghèo của xã. Chồng đã mất, bản thân bà thường xuyên ốm đau, sống cùng người con trai mắc bệnh tâm thần và cháu nhỏ. Căn nhà cấp 4 sau gần 40 năm xây dựng đã xuống cấp nghiêm trọng, luôn có nguy cơ sập đổ nhưng gia đình không có tiền sửa chữa. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà, đầu năm 2021, thông qua Hội CTĐ huyện Quỳnh Phụ, Hội CTĐ tỉnh đã hỗ trợ 15 triệu đồng. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Phụ hỗ trợ 15 triệu đồng giúp gia đình bà xây mới nhà. Từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị cùng sự hỗ trợ của họ hàng, sau gần 2 tháng xây dựng, căn nhà 42m<sup>2</sup> tổng trị giá 139 triệu đồng đã được hoàn thiện giúp gia đình bà Nhiên ổn định cuộc sống. Trong ngày khánh thành nhà mới, bà Nhiên xúc động chia sẻ: Trước đây, nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ có ngày được sống trong ngôi nhà



Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ gia đình bà Lưu Thị Nhiên, thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) xây nhà ở.

khang trang, sạch sẽ như thế này. Rất may được Hội CTĐ huyện kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm giúp đỡ, giờ tôi đã có nhà mới để ở. Tôi rất vui và mong muốn thời gian tới nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như tôi sẽ được hỗ trợ kinh phí để được sống trong những ngôi nhà an toàn hơn. Đây cũng là động lực để những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", những năm qua, nhiều phong trào thi đua được Hội

xây mới 5 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với việc chăm lo về vật chất, công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp luôn được các cấp hội CTĐ quan tâm thông qua việc phối hợp với ngành y tế tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch; tổ chức vệ sinh môi trường ở khu dân cư; huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ công tác ở khu cách ly, khu vực phong tỏa liên quan đến dịch Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ 744 triệu đồng. Hội CTĐ huyện còn tham mưu UBND huyện củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, các câu lạc bộ hiến máu; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức 3 đợt hiến máu, thu được 605 đơn vị máu an toàn. Bà Giang Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Quỳnh Phụ cho biết: Năm 2021, tổng giá trị hoạt động công tác hội và phong trào CTĐ của các cấp hội CTĐ trong huyện đạt trên 8,9 tỷ đồng; từ số tiền này đã trợ giúp cho trên 10.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CTĐ huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị nhân đạo trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ và trong các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác thiện nguyện, sẽ chia khó khăn với người yếu thế trong xã hội. Đồng thời, tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

NGUYỄN CƯỜNG



Huyện Quỳnh Phụ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia.